

Số: /BC-THPT

Cần Đức, ngày tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HSSV**  
**HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024**

Thực hiện Công văn số 3333/HD-SGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Sở GD&ĐT Long An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023-2024;

Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện tại đơn vị;

Trường THPT Chu Văn An báo cáo sơ kết giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Thuận lợi:**

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở GD&ĐT Long An, của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đội ngũ giáo viên nhà trường có đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đa phần là giáo viên trẻ, nhiệt tình, tích cực trong mọi hoạt động.

Cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, mới đưa vào sử dụng nên đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cũng như các hoạt động ngoại khóa của trường.

**2. Khó Khăn:**

Vẫn còn một bộ phận Phụ huynh học sinh chưa phối hợp tốt với nhà trường trong công tác quản lý và giáo dục học sinh.

Các tệ nạn xã hội và các trò chơi trực tuyến đang tác động mạnh mẽ đến quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

**II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN**

Ban lãnh đạo nhà trường triển khai văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Long An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 đến toàn thể viên chức, người lao động trong nhà trường.

Ban lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công các bộ phận, đoàn thể đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục chính trị và công tác HSSV. Các bộ phận, đoàn thể căn cứ vào hướng dẫn của Sở, vào chức năng nhiệm vụ có liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện theo từng nhiệm vụ đã được phân công.

Ban lãnh đạo nhà trường phối hợp cùng Đoàn trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh sinh viên gắn liền với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023-2024.

Nhà trường thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.

### **III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

#### **1. Công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Kết quả: 100% VC, người lao động xây dựng bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện năm 2023.

Nhà trường chỉ đạo giáo viên dạy môn GDCD sử dụng thiết thực bộ tài liệu tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho học sinh dành cho học sinh phổ thông

Nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong học sinh, học viên theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”.

#### **2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của học sinh**

Tiếp tục Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh, học viên. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên với học sinh, học viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh, học viên. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến học sinh, học viên. Không để học sinh, học viên bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội

Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch của ngành Giáo dục thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” và tiếp tục thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án

“Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025”; Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An; Kế hoạch số 888/KH-SGDĐT ngày 10/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” của ngành Giáo dục và Đào tạo;

### **3. Công tác tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường**

Đẩy mạnh việc triển khai, đánh giá kết quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” (Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/05/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Long An; Kế hoạch số 1588/KH-SGDĐT ngày 25/6/2019 về Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An; Kế hoạch số 1018/KH-SGDĐT ngày 20/4/2021 về Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021).

Thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường; bố trí cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý.

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa. Cụ thể:

- Tổ chức các hoạt động văn thể mỹ như: Văn nghệ chào mừng 20/11.. các hoạt động thể dục thể thao như tổ chức giải bóng chuyền, bóng đá, cầu lông.

- Tổng số giải thể thao văn nghệ tổ chức: 03. Số lượt HS tham gia: 345.

### **4. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống**

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HS;

Tập trung giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý chí học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp; có kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có đạo đức, ý thức công dân. Khơi dậy ở thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khát vọng vươn lên, tinh thần tình nguyện cống hiến góp phần xây dựng, phát triển đất nước trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục thực hiện việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ.

Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa; các tấm gương người tốt - việc tốt trong HSSV.

Tiếp tục triển khai “Công trường an toàn”, tuyên truyền An toàn giao thông trong học sinh trung học phổ thông.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ:

- Tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách pháp luật, tủ sách lớp học hoặc các hình thức khác trong các cơ sở giáo dục để tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, say mê, yêu quý sách.

- Nhà trường thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, khuyến khích HS tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống.

Hiện tại trường duy trì hoạt động 05 CLB: văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học, tiếng anh, xung kích. Số HS tham gia các CLB: 50 HS.

### **5. Công tác nâng cao hiệu quả, hình thức, biện pháp triển khai công tác phối hợp nhà trường gia đình và xã hội**

Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác giáo dục học sinh, học viên nhằm tạo môi trường giáo dục lành mạnh; tăng cường quản lý tạo điều kiện cho học sinh tham gia tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở nơi cư trú.

Cho HS tham gia dự lễ Mít-ting do Huyện Đoàn và Y tế trường học phát động.

### **6. Công tác tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học**

Duy trì Tổ công tác tư vấn, Tổ Tư vấn tâm lý hoặc Tổ Tư vấn học đường hỗ trợ cho học sinh, học viên giải tỏa những khó khăn, vướng mắc về tâm lý, tình cảm để giúp học sinh không vi phạm đạo đức, có lối sống lành mạnh, thân thiện. Phối hợp với ngành Công an, tổ chức đoàn thể, Hội Cựu Giáo chức địa phương thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý và giáo dục đạo đức đối với học sinh, học viên chưa ngoan thông qua hoạt động nói chuyện chuyên đề, thường xuyên động viên, nhắc nhở, giáo dục các em.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, học viên trong quá trình học tập qua internet (theo công văn số 1247/BGDĐT-GDCTHSV ngày 13/4/2020 của Bộ GD&ĐT; công văn số 1166/SGDĐT-GDTrH ngày 15/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, 7 học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua internet) và đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy học trực tuyến (theo công văn số 850/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/3/2021 của Bộ GD&ĐT; công văn số 544/SGDĐT-GDTrH ngày 09/3/2021 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường mạng).

Tăng cường phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trong và ngoài trường học để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề về tâm lý, học tập, đời sống của học sinh, học viên. Hoàn thiện quy trình kết nối chuyển gửi các vụ việc của học sinh, học viên đối với các nguồn lực ngoài nhà trường hỗ trợ học sinh, học viên yếu thế.

### **7. Công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường**

Triển khai hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và các văn bản của Bộ GD&ĐT. Chú trọng công tác giáo dục kỷ luật tích cực, kỹ năng xử lý tình huống mâu thuẫn trong 8 học sinh. Theo dõi, đôn đốc triển khai hiệu quả hệ thống cung cấp, cập nhật thông tin về phòng, chống bạo lực học đường.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc triển khai hiệu quả hệ thống cung cấp, cập nhật thông tin về phòng, chống bạo lực học đường trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngành giáo dục kịp thời

Phối hợp Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, triển khai tại các lớp.

### **8. Công tác đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội**

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học (Công văn số 3678/BGDĐTGDCTHSSV ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm TTATGT năm học 2021- 2022; công văn số 2282/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2021 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm TTATGT năm học 2021-2022; Công văn số 2089/SGDĐT-HCQT ngày 20/8/2019 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô). Công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Xây dựng “công trường An toàn”, cho HS ký cam kết tuân thủ luật giao thông.

Cho học sinh ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS.

### **9. Công tác bảo đảm các chính sách cho học sinh**

Rà soát các đối tượng học sinh, học viên thuộc diện đối tượng hưởng các chế độ chính sách trong giáo dục, bảo đảm các chính sách cho học sinh: Hỗ trợ học bổng, hỗ trợ trao máy tính bảng cho học sinh.

Tặng SGK cho học sinh khó khăn

## **10. Triển khai hoạt động tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh**

Phối hợp với các đơn vị định hướng, tư vấn hướng nghiệp trên trang Fanpage của Đoàn trường và trong giờ hướng nghiệp.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Trong năm học trường đã tổ chức thực hiện các kế hoạch theo chỉ đạo của ngành, địa phương. Nhận thức của học sinh về tư tưởng có chuyển biến tích cực.

Tổ chức việc quản lý học sinh trong nhà trường, tăng cường phối hợp ba môi trường giáo dục trong công tác giáo dục học sinh. Trong đó đặc biệt là việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình đặt lên hàng đầu.

Đoàn thanh niên, y tế trường học, ... thực hiện đúng nhiệm vụ có hiệu quả trong các kế hoạch hoạt động.

### **2. Hạn chế**

Một bộ phận cha mẹ học sinh do làm ăn xa nên không có điều kiện quan tâm đến con em của mình dẫn đến còn vài học sinh chưa có ý thức chấp hành nội quy nhà trường, không có động cơ học tập đúng đắn. Công tác giáo dục học sinh chưa ngoan đối với một số giáo viên chưa có kinh nghiệm chưa phù hợp, chưa đồng bộ.

## **V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT**

Không có.

*Trên đây là Báo cáo sơ kết công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên học kỳ 1 năm học 2023-2024 của trường THPT Chu Văn An./.*

### **Nơi nhận:**

- Phòng GDTrH (CTTT), Sở GD&ĐT (b/c);
- Lưu: VT.

**KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Hồ Phú Triệu